

## สรุปข่าวประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

### สื่อสิ่งพิมพ์

- ภูเขาเวอนแก่พิพาทรุกที่สาธารณะ (มติชน ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๖ หน้า ๗)
- รองปลัดทส.ติดตามลักลอบตัดไม้พะยุง (ไทยรัฐ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖ กรอบบ่าย หน้า ๑๒)
- ปลัดก.ทรัพยากรสั่งฟันเรียบ (เดลินิวส์ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖ กรอบบ่าย หน้า ๑,๖)
- คอลัมน์ คิดอ่านกว้างไกล: ลากไส้ทุจริต 'ไม้พะยุง' (เดลินิวส์ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖ กรอบบ่าย หน้า ๓)
- กรมน้ำบาดาลระดมสูบน้ำดับไฟป่าพรุควนเค็ง (ไทยรัฐ ๓๐ ส.ค.๒๕๖๖ กรอบบ่าย หน้า ๙)

### สื่อออนไลน์

- รองปลัด ก.ทรัพยากรฯ ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ สั่งลงโทษเด็ดขาด ชรก.มีเอี่ยวตัดไม้พะยุง (ผู้จัดการออนไลน์ ๒๘ ส.ค.๒๕๖๖) <https://mgronline.com/local/detail/9660000077498>
- เชียงใหม่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันไฟป่า และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระดับพื้นที่ (บ้านเมือง ๒๘ ส.ค.๒๕๖๖) <https://www.banmuang.co.th/news/region/342982>
- เชียงใหม่บูรณาการ ๗ กลุ่มพื้นที่ป่าจัดทำแผนป้องกันไฟและบริหารจัดการเชื้อเพลิงระดับพื้นที่พร้อมผู้เฝ้า ควันปี ๖๗ (ผู้จัดการออนไลน์ ๒๘ ส.ค.๒๕๖๖) <https://mgronline.com/local/detail/9660000077574>
- ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสั่งการเจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวไฟเข้าดำเนินการดับไฟป่าพรุ (สยามรัฐ ๒๘ ส.ค.๒๕๖๖) <https://siamrath.co.th/n/๔๗๓๑๘๑>
- ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๓ แพร่ นำทีมตรวจยึดไม้ประดู่เถื่อนแปรรูป (กรุงเทพธุรกิจ ๒๙ ส.ค.๒๕๖๖) <https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1085745>
- ๑ กันยายน “วันสืบ นาคะเสถียร” รำลึก ๓๓ ปีของการเสียสละที่ต้องไม่สูญเปล่า (ฐานเศรษฐกิจ ๒๙ ส.ค.๒๕๖๖) <https://www.thansettakij.com/lifestyle/travel-shopping/๕๗๔๖๐๘>
- เปิดคำสั่ง ‘ผวจ.-ธนารักษ์’ คุมเข้มตัดไม้มีค่าที่ราชพัสดุ เรียกถก ๑๘ นายอำเภอขึ้นน็อตด่วน (เดลินิวส์ ๒๘ ส.ค.๒๕๖๖) <https://www.dailynews.co.th/news/๒๖๖๖๔๑๘/>

# 'ภูเขี้ยว'วอนแก้พิพาทรุกที่สาธารณะ

## ● ไวยล้อมรั้วปิดเส้นทางสัญจร

## ● นอภ.เผยต้องรอกศาลสั่งรื้อถอน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ชาวบ้านตำบลโอโหล อ.ภูเขี้ยว จ.ชัยภูมิ นำโดยนางอัมพิกา ภาณีงาม ร้องเรียนว่า ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากพบปัญหาการรุกที่ดินที่ป่าเส้นทางสาธารณะซึ่งใช้ร่วมกันของคนในชุมชนมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย เป็นเส้นทางสัญจรไปประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวน และเก็บผลผลิตของป่าในป่าชุมชน เป็นแหล่งสร้างอาชีพ โดยมีบุคคลอ้างว่ามีที่ดินติดกันใกล้พื้นที่ป่าเส้นทางสาธารณะประโยชน์ของชุมชน มีเอกสารสิทธิถูกต้อง เข้ามาก่อนสร้างรั้วกันไม่

ให้ชาวบ้านเดินทางผ่านพื้นที่สาธารณะ ชาวบ้านจึงลงชื่อพร้อมยื่นหนังสือร้องเรียนไปทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โอโหล นายอำเภอภูเขี้ยว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อมาบุคคลดังกล่าวใช้สิทธิทางกฎหมายฟ้องร้องนายอำเภอ และนาย ออบต.ตั้งแต่ปี 2563 ล่าสุด ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำพิพากษายกคำร้องไม่รับฎีกา แต่ถึงปัจจุบันบุคคลดังกล่าวยังไม่ยอมรื้อถอนรั้วที่ล้อมรุกที่ดินที่สาธารณะประโยชน์ออก ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้

นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขี้ยวเปิดเผยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมีการขอใช้สิทธิทางกฎหมายของผู้อ้างครอบครองรุกที่ดินที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน จึงเกิดกรณีพิพาทขึ้น ตนพร้อมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายซึ่งล่าสุด ผู้อ้างสิทธิยังยืนยันจะใช้สิทธิตามกฎหมาย ฝ่ายปกครองอำเภอ นายออบต.ก็ต้องใช้สิทธิการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของท้องถิ่น ที่ต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณามีคำสั่งที่ชัดเจนออกมาอีกครั้ง ก่อนจะมีการรื้อถอนรั้วสิ่งปลูกสร้างที่รุกที่ดินที่ทางสาธารณะตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป ขอให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมายโดยรอบคอบ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่อยากให้เกิดปัญหาการใช้ความรุนแรงขัดแย้งตามมา



ลงพื้นที่ นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวง ทส. ลงพื้นที่ติดตามปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูน ที่สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด โดยมี ดร.พงษ์พัชร์ ศรียา ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) และ นายจณัย โคตรชัย ผอ.ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน.

## รองปลัดทส.ติดตาม

## ลักลอบตัดไม้พะยูน

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูน โดยมี ดร.พงษ์พัชร์ ศรียา ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) นายจณัย โคตรชัย ผอ.ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน นายพิชิตกล่าวว่า ปลัดกระทรวง ทส. สั่งการให้ลงพื้นที่ดูสภาพปัญหา เพื่อนำไปสู่การ

ป้องกัน แก้ไขในระยะยาว หากพบว่ามีข้าราชการ มีส่วนพัวพันจะลงโทษทั้งวินัยและอาญานั่นเด็ดขาด ขณะเดียวกัน นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้ประชุมฝ่ายปกครองมีนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ดำรงจ.ภ.จ.กาฬสินธุ์ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด นายศุภศิษย์เน้นย้ำในที่ประชุม กรณีมีการลักลอบตัดไม้พะยูนใน ร.ร.คำไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี ทาง ปปท.จ.ขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบเชิงลึกคาดว่าจะสรุปผลในเร็ววันนี้ ส่วนคดีไม้พะยูนของกลางหายที่ สนง.เทศบาลตำบลอิฐี่อำนวนส่ง ป.ป.ช.จ.กาฬสินธุ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสำนวนของพนักงานสอบสวน สก. โนนสูง อ.ยางตลาด ทั้งกำชับให้นายอำเภอทุกแห่งเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง.

# ปลัดก.ทรัพยากรสัตว์น้ำ

## ‘ตัดพะยุง’ ส่งรองฯลุย ผู้ว่าฯหู4ข้อ

ปลัดกระทรวง  
ทรัพยากรฯ ลั่นเอาจริง  
ข้าราชการมีเอี่ยวตัด  
ไม้พะยุง สั่งพันวินัย  
อาญา ♦ อ่านต่อหน้า 6

### สั่งพัน

□ ต่อจากหน้า 1

และทางแพ่ง เผยความต้องการไม้พะยุงมีสูง เหมือนมีการลือเกาหมาย คาดว่าต้นพะยุงที่ถูกตัดจะมีใบสั่งจากนายทุนข้ามชาติ ด้านพ่อเมืองกาฬสินธุ์ วาง 4 มาตรการเข้มป้องกันป่าไม้

จากกรณีไม้พะยุงของกลาง 7 ท่อนหายไปจากสำนักงานเทศบาลตำบลคือ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เมื่อช่วงคืนวันที่ 5 ส.ค.66 ที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสว่ามีบุคคลของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง และปัญหาการตัดไม้พะยุงในโรงเรียนคำไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ที่ให้นายหน้าเข้ามาตัดไม้พะยุงภายในโรงเรียนถึง 22 ต้น กับอีก 2 ตอ โดยเรื่องนี้ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุได้ตามข่าวที่เสนอแล้วนั้น

เกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ส.ค. ที่สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการลักลอบตัดไม้พะยุงในพื้นที่ โดยได้เดินตรวจสอบต้นพะยุงและร่องรอยที่ถูกคนร้ายตัด 2 ต้น พร้อมสอบถามอุปสรรคปัญหา ข้อกังวล และวิธีการป้องกันไม่หวนห้ามทุกชนิดในระยะยาว

ทั้งนี้ นายพิชิต เปิดเผยว่า จากปัญหา



▲ ลงพื้นที่...นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะลงพื้นที่ติดตามการลักลอบตัดไม้พะยุง จ.กาฬสินธุ์ โดยตรวจสอบร่องรอยที่ถูกตัดโค่นเสียหาย 2 ต้น อย่างใกล้ชิด

การลักลอบตัดไม้พะยุงภายในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และพื้นที่อื่น ๆ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสนใจและรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงสั่งการให้ต้นลงพื้นที่ดูสภาพปัญหา เพื่อนำไปสู่การป้องกัน แก้ไข ในระยะยาว ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางตามนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ตามแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อคงสภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีข้าราชการเข้าไปพัวพัน นับจากนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ในการลงโทษผู้กระทำผิดจะสนับสนุนและให้ทำตามกฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งทางวินัย อาญา และทางแพ่งหากมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะพิจารณาลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยเช่นกัน

ด้านนายอดิศร คงสมกัน หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัญหาการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก

ความต้องการไม้พะยุงมีสูง ในการตัดแต่ละครั้งเหมือนมีการลือเกาหมายเอาไว้ เพราะเท่าที่สอบถามจะมีคนแปลกหน้าเข้ามาดูต้นไม้ จากนั้นก็จะทำการตัดไม้พะยุง ซึ่งคาดว่าต้นไม้พะยุงที่ถูกตัดจะมีใบสั่งจากนายทุนข้ามชาติ จึงเกิดเหตุบ่อยครั้งโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย

ด้าน นายสุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยหลังเรียกประชุมนายอำเภอ 18 อำเภอ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ขอให้นายอำเภอ 18 แห่งเพิ่มความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันป้องกันด้วยการจัดเวรยามให้เข้มแข็งมากขึ้น ใน 4 มาตรการ คือ 1. ตั้งการฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ป่าไม้ คุ่มเข้ม จัดเวรยาม ถิ่น 2. ตำรวจเพื่อลงทะเลเบียนไม้พะยุง และไม่มีค่าในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ 3. เร่งติดตามขบวนการมอดไม้อย่างกระชั้นชิด และ 4. มีแนวทางให้ฝ่ายตำรวจ เรียกบุคคลในวงการค้าไม้ ทั้ง

นายหน้า แหล่งรับซื้อ มารายงานตัว เพื่อ  
แยกน้ำ แยกเนื้อ ในการสืบสวนหาข่าวต่อ  
ไป นอกจากนี้จะได้ขอความร่วมมือไปยัง  
ชนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ให้ทำบัญชีย้อนหลัง  
การประมงขายน้ําโรงเรียน รวมไปถึงบัญชี  
การประมงน้ําพะยูนของกลางที่ผ่านมาเพื่อ  
ความโปร่งใสต่อไป.



## ลากไส้ทุจริต 'ไม้พะยุง'

เป็นอีกเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด ปัญหาหลักตลอดตัดไม้พะยุง กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานแบบไม่ยั้งเกรงกฎหมายบ้านเมืองกันเลยทีเดียว

ขนาดในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมข่าวเดลินิวส์ กำลังเกาะติดเสนอ ปัญหาตัดไม้พะยุง “2 เรื่องใหญ่” กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ถึงความไม่ชอบมาพากล จากเรื่องแรก คดีไม้พะยุงของกลาง 7 ท่อน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ถูกขโมยไปจากบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลอิ้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กลางดึกวันที่ 5 ส.ค. 66 ผวจ.-ผู้การฯกาฬสินธุ์ ต่างโคตรลงไปดูคดีด้วยตัวเอง หลังสืบสวน ตร.สรุปสำนวนแจ้งข้อหา “8 เจ้าหน้าที่” ยักยอกของหลวง (ไม้พะยุงของกลาง) ส่งสำนวนต่อให้ ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์ พิจารณาเพราะคดีเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐ

มีทั้ง ผอ.ศูนย์ฯป่าไม้ และลูกน้อง, นายก อบต., พนักงานขับรถ, กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน ถูกแจ้งข้อกล่าวหา มูลค่าเชื่อว่ามาจาก “นายหน้า” ซื่อไม้พะยุงของกลางหักราคาประมูลกันเอง แล้วรับนำรถมาขนไม้พะยุงไปตอนกลางดึก อ้างเจ้าหน้าที่ว่า “นายให้มาเอาไป” แม้ทาง นายสุรัชย์ อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ จะสั่งย้ายด่วน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ฯ ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา ไปประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (สจป.7 ขอนแก่น) พร้อมทั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

ปัญหาตัดไม้พะยุงในกาฬสินธุ์ก็เรื่อง ถูกตีแผ่ตามมาในห้วงเวลาเดียวกัน จากปมฉาว นายหน้า เข้ามารัดไม้พะยุงในโรงเรียนคำไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี โฉวเอกสารใบเสร็จประมูล 22 ตัน ราคา 1.5 แสนบาท ขำระเงินเรียบร้อย นำเลื่อยยนต์ตัดไม้พะยุงกลางวันแสด ๆ 17 ตัน ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ บางคน

ยื่นนำตาซิมเพราะเคยเห็นไม้เก่าแก่น่าขนาน เหลืออีก 5 ตันใหญ่ ยังไม่ทันจะได้ตัดเพราะรถบรรทุกเต็ม

โชคดี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ รู้เรื่องสั่งเบรกทันควัน ลงไปตรวจสอบพื้นที่ด้วยตัวเอง ถึงกับอุทานว่า “ปล่อยให้ตัดได้ยังไง!!” ทั้งที่ก่อนหน้านี้จังหวัดเพิ่งจะออกหนังสือเวียนไปทุกหน่วยให้ร่วมกันดูแลป่าและห้ามตัดต้นไม้ เมื่อสอบถามก็ทราบว่าอนุญาตกันเอง เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ ผอ.โรงเรียนฯ, ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ และ ธนารักษ์พื้นที่ อ้างความปลอดภัยของนักเรียนและครูจึงทำตามขั้นตอน ยื่นเรื่องขออนุญาตธนารักษ์ฯ (ดูแลพื้นที่ราชพัสดุ) พิจารณาแล้วออกเอกสารมีความเห็นว่า ผู้ใช้ที่ราชพัสดุดำเนินการได้และไม้ที่ตัดให้จำหน่ายโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน (ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ของกรมป่าไม้ 1 คนร่วมประเมินราคาไม้)

แต่เมื่อ ผวจ.กาฬสินธุ์ นำผู้เชี่ยวชาญไม้ กรมป่าไม้ เข้าไปร่วมตรวจวัดปริมาตรและประเมินราคาไม้พะยุง จาก ตอ 17 ตันที่ถูกตัด และ อีก 5 ตันที่ยังไม่ถูกตัด เบื้องต้นพบว่า จำนวนตามราคามาตรฐานได้ สูงถึง 4,500,000 บาท! ทำให้ตอนนี้ปัญหาต่อเคาะจะบานปลาย ชาวบ้านจัดตรวจสอบพฤติกรรมของอนุญาตตัดไม้พะยุงลักษณะนี้ ยังมีอีกหลายแห่ง เชื้อแนวโน้มเกี่ยวโยง “ขบวนการค้าไม้พะยุงข้ามชาติ” ประมูลไปในราคาต่ำผิดปกติ แลเมเมื่อได้เอกสารถูกต้องจะรีบลำเลียงขนออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านทันที ก่อนส่งต่อปลายทางตลาดใหญ่แดนมังกร “นายทุนชาวจีน” รับซื้อไม้พะยุงไทยไม่อัน

กลายเป็นว่ายุคนี้ขบวนการค้าไม้พะยุง ไม่ต้องไปเสาะแสวงหาแอบลักตัดตามป่า แคร่วมมือกับ “เจ้าหน้าที่บางกลุ่ม” เห็นแก่เงินอาศัยช่องโหว่กฎหมาย ช่วยซื้อป่าไม้พะยุง ตามโรงเรียน วัด ป่าชุมชน ฯลฯ เมื่อรู้พิถังจะมี “มิดี” ไปแอบลอบตัดแล้วแผ่นนี้ รอเวลาย้อนกลับมา “ประมูลราคาต่ำ” ได้ไม้พร้อมเอกสารถูกกฎหมาย ส่งไปขายนายทุนจีนพันกำไร

ชาวบ้านอยากส่งเสียงสะท้อนไปถึง “นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน” รับสั่งทีมงานย่อยลงมาเก็บข้อมูล “ปัญหาไม้พะยุง” เพื่อลากไส้เอาผิดขบวนการ ล่าสุดยังเฝ้ามองกรมรุกตัด 3 จว.รวดกาฬสินธุ์-ขอนแก่น-อุดรธานี ชนิดไม่ยั้งเกรงกฎหมายเลย!!

เชิงพา

## กรมหน้าบาดาลระดมสูบน้ำดับไฟป่าพรุควนเคร็ง

นายมนเจียร จงจินากุล ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ตนพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์ระบบประปาบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการค้าเนงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลเคร็ง ต.ชอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 7 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งและสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ชุด “เสือไฟ” จากกรมอุทยานฯ เจ้าหน้าที่ “เหยี่ยวไฟ” จากกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง พบว่า มีการใช้ประโยชน์จากระบบประปาบาดาลในพื้นที่ดังกล่าวทั้ง 7 แห่ง มีการเข้าไปสนับสนุนการดับไฟป่าพรุควนเคร็งได้เป็นอย่างดี โดยช่วยฉีดน้ำสกัดกั้นกันไม่ให้ไฟไหม้ป่าขยาย

วงกว้าง ใช้วิธีการสร้างความชุ่มชื้นบนผิวดิน เพื่อตัดทางไฟและสกัดกั้นไฟไม่ให้มีไฟลามไปยังจุดอื่น ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค.พบว่าเกิดการปะทุของไฟป่ามากกว่า 20 ครั้ง

นายมนเจียรกล่าวอีกว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังระดมกำลังพลและอุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อดับไฟอย่างเต็มที่ รวมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมแนวปะทุและแนวไฟคุ้ดินเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำลูกกลมอีกครั้ง ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานสถานการณ์ผลกระทบจากไฟป่าพรุควนเคร็ง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 6 หมู่บ้าน 4 ตำบล 4 อำเภอ ป่าพรุควนเคร็งได้รับความเสียหายประมาณ 300 ไร่.

รองปลัด ก.ทรัพยากรฯ ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ สั่งลงโทษเด็ดขาด ชรก.มีเอี่ยวตัดไม้พะยูน



กาฬสินธุ์ - “พิชิต สมบัติมาก” รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่กาฬสินธุ์ติดตามปัญหาลักลอบตัดไม้พะยูนโรงเรียน เผยหากพบข้าราชการเอี่ยวลงโทษขั้นเด็ดขาด ด้านหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ระบุแก๊งมอดไม้ทำเป็นขบวนการ มีใบสั่งจากนายทุน

วันนี้ (๒๘ ส.ค.) ที่สถานีวนวิจัยกาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาลักลอบตัดไม้พะยูนในพื้นที่ราชการ มี ดร.พงษ์พยัคฆ์ ศรียา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานสถานการณ์ปัญหาลักลอบตัดไม้พะยูนในพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงความคืบหน้ากรณีไม้พะยูนของกลางหาย เหตุเกิดหน้าเสาธงเทศบาลตำบลอิติ้อ



นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูนใน จ.กาฬสินธุ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสนใจ และรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางตามนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ตามแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อคงสภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์มีข้าราชการเข้าไปพัวพัน นับจากนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ในการลงโทษผู้กระทำผิดจะสนับสนุนและให้ทำตามกฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งทางวินัย อาญา และทางแพ่ง หากมีส่วนเกี่ยวข้อง จะพิจารณาโทษขั้นเด็ดขาดเช่นกัน

ด้านนายอดิศร คงสมกัน หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัญหาลักลอบตัดไม้ใน จ.กาฬสินธุ์ เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจากความต้องการไม้พะยูนมีสูง การตัดแต่ละครั้งเหมือนมีการลอบเป้าหมายไว้เท่าที่สอบถามจะมีคนแปลกหน้าเข้ามาดูต้นไม้ จากนั้นจะตัดไม้พะยูน คาดว่าต้นไม้พะยูนที่ถูกตัดจะมีใบส่งจากนายทุนข้ามชาติ จึงเกิดเหตุบ่อยครั้งโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย

ส่วนความเคลื่อนไหว ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ชั้น ๒ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เรียกประชุมนายอำเภอ ๑๘ อำเภอ ตำรวจ กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์ โดยย้ำในที่ประชุมกรณีไม้พะยูนโรงเรียนคำไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี ถูกประเมินราคาขายต่ำกว่าราคา กลาง ถือเป็นกรณีประมุขขายที่ฝ่าฝืนคำสั่งของจังหวัดที่มีคำสั่งห้ามตัดไปแล้ว

ได้ตั้งคณะกรรมการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งทาง ป.ป.ท.จ.ขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึก คาดว่าจะรู้ผลในเร็วๆ นี้ ส่วนคดีไม้พะยูนของกลางหายที่หน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลอิทธิธรรม สำนวนส่ง ป.ป.ช.จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบสำนวนของพนักงานสอบสวน สภ.โนนสูง อ.ยางตลาด

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การลักลอบตัดไม้พะยูนที่โรงเรียนห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก ถือเป็นเหตุทำหาย กระทำโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย จึงขอให้นายอำเภอ ๑๘ แห่งเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวัง โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันป้องกันจัดเวรยามให้เข้มแข็งมากขึ้นใน ๔ มาตรการ คือ ๑. ส่งการเฝ้าปกครองคุมเข้ม จัดเวรยามถี่ขึ้น ๒. สำรวจลงทะเลเบียนไม้พะยูน และไม่มีค่าใน จ.กาฬสินธุ์ ๓. เร่งติดตามขบวนการมอดไม้อย่างกระชั้นชิด

๔. ให้ฝ่ายตำรวจเรียกบุคคลในวงการค้าไม้ ทั้งนายหน้า แห่รับซื้อ มารายงานตัว เพื่อแยกน้ำ แยกเนื้อ ในการสืบสวนหาข่าวต่อไป นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือไปยัง ธนารักษ์กาฬสินธุ์ ให้ทำบัญชีย้อนหลังการประมุขขายไม้โรงเรียน รวมไปถึงบัญชีประมุขไม้พะยูนของกลางที่ผ่านมาเพื่อความโปร่งใสต่อไป



### เชียงใหม่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันไฟฟ้า และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๖ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันไฟฟ้า และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อจัดทำแผนป้องกันไฟฟ้า และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระดับพื้นที่ เชียงบูรณาการ ๗ กลุ่มพื้นที่ป่า ได้แก่ กลุ่มพื้นที่ป่าอำเภอมก๋อย, กลุ่มพื้นที่ป่าอำเภอมะแจ่ม, กลุ่มพื้นที่ป่าดอยอินทนนท์, กลุ่มพื้นที่ป่าดอยสุเทพ, กลุ่มพื้นที่ป่าอำเภอสันทราย, กลุ่มพื้นที่ป่าศรีลานนา และกลุ่มพื้นที่ป่าดอยหลวงเชียงดาว เพื่อลดจำนวนจุดความร้อน และลดพื้นที่เผาไหม้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะแนวทาง และวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป โดยมีผู้แทนจากอำเภอทั้ง ๒๕ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมสัมมนา

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผนป้องกันไฟฟ้า และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน หน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการจัดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งประสานงาน ขอรับการสนับสนุน ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทราบ

โดย ชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้ มีความสำคัญมาก ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟฟ้าและหมอกควัน ในปี ๒๕๖๗ ซึ่งต้องบูรณาการ ร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน เพื่อลดปริมาณ เชื้อเพลิงและควบคุมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ ลดจำนวนจุดความร้อน ลดจำนวนพื้นที่เผาไหม้ ลดฝุ่นควัน ลดจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ลด ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรวมทั้งลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

## ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สั่งการเจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวไฟ เข้าดำเนินการดับไฟป่าพรุ



"ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สั่งการเจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวไฟเข้าดำเนินการดับไฟป่าพรุในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ป้องกัน และลาดตระเวน หวั่นไฟเกิดประทุขึ้นอีก"

นายทรงศักดิ์ กิตติธรากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สั่งการให้นายกิตติเตียวตระกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวไฟจากศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) กรมป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราช และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าสงขลา สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเชียรใหญ่ เทศบาลตำบลกระเกต ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าดำเนินการดับไฟป่าพรุต่อเนื่องเป็นวันที่ ๓ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าช้างข้าม บ้านไสขาว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระเกต อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังเกิดไฟไหม้ป่าพรุตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

โดยวันนี้ได้วางแผนนำกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ พร้อมอุปกรณ์ เข้าพื้นที่ควบคุมตรวจสอบแนวค้ำที่ไหม้ไปแล้ว โดยใช้เครื่องสูบน้ำ และรถน้ำฉีดอัดบริเวณกลุ่มควันที่ยังลุกกลามอยู่ในใต้ดิน ซึ่งจะต้องใช้เวลาอัดน้ำเข้าใต้ดินโดยรอบ เพื่อป้องกันแนวไฟไม่ให้ลุกกลามขึ้นมาอีก นอกจากนี้ได้นำอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บินสำรวจทิศทางและการลุกลามของไฟ และแหล่งน้ำ โดยวันนี้สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้

ขณะเดียวกันผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้สั่งการให้นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และนายอิศเรศ จิรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมไฟป่าส่วนหน้า กรมป่าไม้ ลงพื้นที่เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการเข้าดับไฟป่าพรุ ร่วมกับฝ่ายปกครอง และฝ่ายท้องถิ่น เพื่อให้ไฟดับสนิท โดยเร็ว

จากนี้กำลังเจ้าหน้าที่จะยังคงปฏิบัติการในการสนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ โดยการตรวจสอบแนวคำ และตรวจสอบว่ามีพื้นที่ถูกไฟไหม้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ต่อไป

## ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๓ แพร่ นำทีมตรวจยึดไม้ประดู่เถื่อนแปรรูป

ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๓ แพร่ นำทีมตรวจยึดไม้ประดู่เถื่อนแปรรูป รวม ๕๒ แผ่น ค่าเสียหายของรัฐเกือบ ๓ แสนบาท

วันนี้ (๒๘ ส.ค. ๖๖) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่ นำโดย นายสงคราม ขาวสะอาด ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๓ สาขาแพร่ นายชาติตรี สัทธิธรรมนวงศ์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด.๓๒๓ กก.ตชด.๓๒ (พะเยา),เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.๘ (ห้วยขมิ้น),เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสูงเม่น,เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.๔ บก.ปทส.ประจำจังหวัดแพร่,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สูงเม่น และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลบ้านปงท่าข้าม อ.สูงเม่น จ.แพร่ ร่วมกันตรวจยึด ไม้กระยาเลยแปรรูป(ไม้ประดู่) ที่ ลักลอบขนย้ายมาซุกซ่อนในพื้นที่ ม.๑ บ้านปงท่าข้าม ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ จำนวน ๓ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ บริเวณริมน้ำยม ม.๑ บ้านปงท่าข้าม ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ จำนวน ๑๒ เหลี่ยม คำนวนปริมาตรได้ ๐.๗๒ ลบ.ม. คิดค่าความเสียหายของรัฐเป็นจำนวน ๕๐,๔๐๐ บาท

จุดที่ ๒ บริเวณริมถนนการเกษตรติดกับร่องน้ำลำห้วยร่องแฮต หมู่ที่ ๑ ต.บ้านปง อ.สูงเม่น ตรวจยึดของกลาง ได้ไม้กระยาเลยแปรรูป (ประดู่) จำนวน ๘ แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๐.๗๗ ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน ๕๓,๙๐๐ บาท

จุดที่ ๓ ใน ฅาปนสถานทุ่งแตะ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านปง อ.สูงเม่น บริเวณด้านหลังเมรุ พบไม้ ไม้กระยาเลยแปรรูป(ไม้ประดู่) แปรรูปซุกซ่อนอยู่ ลักษณะใหม่ ดิบ สด ไม่เคยผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้างมาก่อน จึงร่วมกันตรวจยึดได้ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน ๓๒ แผ่น/เหลี่ยม เหลี่ยม คำนวนปริมาตรได้ ๒.๒๒ ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน ๑๕๕,๔๐๐ บาท

จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจยึดได้ร่วมกันจัดทำบันทึกเรื่องราวและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สูงเม่น ส่วนกลางได้มอบให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.๘ (ห้วยขมิ้น นำไปเก็บรักษาตามระเบียบต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการติดตามตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูปผิดกฎหมายดังกล่าว ชุดจับกุมต้องติดตามและหาข่าวแบบอดตาหลับขับตานอน จนกระทั่งสามารถตรวจยึดไม้เหล่านี้ได้ ซึ่งไม่เหล่านี้หากถูกนายทุนนำไปขายต่างประเทศจะมีมูลค่าหลายแสนบาท นอกจากนั้นเดือนสองเดือนนี้ ทางเจ้าหน้าที่ นำโดย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๓ สาขาแพร่ สามารถจับกุมขบวนการลักลอบขนไม้เถื่อนได้หลายครั้ง มูลค่ารวมหลายล้านบาท ซึ่งเป็นผลการปราบปรามของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และจริงจัง เป็นที่น่าชื่นชม.

## ๑ กันยายน “วันสืบ นาคะเสถียร” รำลึก ๓๓ ปีของการเสียสละที่ต้องไม่สูญเปล่า



“วันสืบ นาคะเสถียร” ตรงกับวันที่ ๑ กันยายนของทุกปี เพื่อรำลึกถึงความเสียสละและสานต่อเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่า ของอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ยอมเสียสละชีวิตของตนเอง เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๑ กันยายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันสืบ นาคะเสถียร” เพื่อระลึกถึงการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ “สืบ นาคะเสถียร” อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ผู้ซึ่งทำงานทุ่มอุทิศตนให้กับการแก้ไข ปัญหาการบุกรุกทำลายป่า และพยายามปกป้องแก่งเขี้ยวหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง ด้วยความสามารถทั้งหมดของเขาที่มี หนึ่งในเสียงปืนที่ลั่นโกลดชีวิตตนเองเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๓ และจากไปตลอดกาลด้วยวัยเพียง ๔๑ ปี ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนและปลุกจิตสำนึกของคนในสังคมให้ตื่นขึ้นมารับทราบความเป็นไปของสถานการณ์ป่าไม้และสัตว์ป่าของเมืองไทยที่กำลังถูกคุกคามอย่างแสนสาหัส

สืบ นาคะเสถียร ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นจริงจังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย ภายหลังจากการเสียชีวิตของเขาในปีนั้น “มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร” ก็ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นวันเดียวกับการครบรอบ ๙๔ ปีของการก่อตั้งกรมป่าไม้ หน่วยงานต้นสังกัดของนักอนุรักษ์ผู้นี้ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ของเขา โดยมี ขอบข่ายและทิศทางการทำงานของมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ๕ ประการคือ

๑. สนับสนุนการจัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ตลอดจนผืนป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ
๒. ปรับปรุงสวัสดิการเพื่อการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
๓. รณรงค์ป้องกันรักษาผืนป่าอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้การรณรงค์แนวความคิด "ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ"

๔. ประชาสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายแนวร่วม และเผยแพร่งานอนุรักษ์ส่วนกว้าง และ
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยสัตว์ป่า โดยจัดตั้งกองทุนสัตว์ป่าขึ้นมา

### ร่วมกิจกรรมรำลึก ๓๓ ปีการจากไป-ปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน

เนื่องในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นี้ จะเป็นการครบรอบ ๓๓ ปีการจากไปของสืบ นาคะเสถียร “มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร” ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) และเครือข่ายอนุรักษ์ จึงได้จัดกิจกรรมรำลึก ๓๓ ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนี้ มุ่งหมายสร้างความตระหนักให้ผู้คนหันมาสัมผัสกับธรรมชาติของป่าเขาด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้เกิดความรัก ความหวงแหน และปลูกจิตสำนึกการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จะมีกิจกรรมชมนิทรรศการจากเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินป่าศึกษาธรรมชาติของผืนป่าห้วยขาแข้ง กิจกรรม ART WORKSHOP กับเพื่อนๆ พี่น้องศิลปินอาสาสมัคร (ลงทะเบียนล่วงหน้า) ชมดนตรี ฟังเสวนา และจุดเทียนรำลึก

นอกจากนี้ ยังจะมีการประชุมเครือข่ายชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้ง และการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง เพื่อเป็นนิมิตรหมายอันดีในการร่วมมือร่วมใจกันร่วมรักษาป่ามรดกโลกทางธรรมชาติให้มีทิศทางไปในทางเดียวกัน

ส่วนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ จะมีทำบุญพิธีสงฆ์ และวางพวงมาลัยรำลึกสืบ นาคะเสถียร และนิทรรศการยังคงเปิดให้ผู้ร่วมงานได้ชมและพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน จนถึงเวลาเที่ยงของวันที่ ๑ กันยายน

ทั้งนี้ รายละเอียดของกิจกรรม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ๓๑ สิงหาคม ถึง ๑ กันยายน ๒๕๖๖ สามารถ คลิ๊กดูได้ที่ (เว็บไซต์มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร)

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปร่วมงานในต่างจังหวัด ยังสามารถร่วมบรรยากาศรำลึก ๓๓ ปี สืบ นาคะเสถียร ได้ที่ หอศิลป์กรุงเทพฯ

และสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปร่วมงานในต่างจังหวัด ยังสามารถร่วมบรรยากาศรำลึก ๓๓ ปี สืบ นาคะเสถียร ได้ที่ หอศิลป์กรุงเทพฯ โดยในระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ นี้ จะมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่เรื่องงานอนุรักษ์ของมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ที่ได้สานต่อแนวคิดของ “สืบ นาคะเสถียร” มาจนถึงปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ดำเนินงานในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก ซึ่งถือเป็นกลุ่มป่าที่มีขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย

ดูรายละเอียดของกิจกรรม ๘ ถึง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ คลิ๊กที่นี่

ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจาก มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร



เปิดคำสั่ง 'พวจ.-ธนารักษ์' คุมเข้มตัดไม้มีค่าที่ราชพัสดุ เรียงถก ๑๘ นายอำเภอชั้นนอร์ด่วน

พวจ.กาฬสินธุ์ ประชุมเข้ม ๑๘ นายอำเภอ ถิ่น ขบวนการลักลอบตัดไม้พะยุง ทำทนาย-ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ชง ๔ มาตรการ เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง เปิดคำสั่ง 'พวจ.-ธนารักษ์' เคยกำชับแล้วเรื่องตัดไม้มีค่าที่ราชพัสดุ



ตามที่ นายสำเริง ม่วงสังข์ รอง พวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอห้วยเม็ก ฝ่ายความมั่นคง กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์ และพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เข้าตรวจสอบสภาพความเสียหายของไม้พะยุง บริเวณริมถนน โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ หลังถูกแก๊งมอดไม้ลักลอบตัด ตามที่ได้เสนอข่าวมาตลอดแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๒ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ พวจ.กาฬสินธุ์ เรียกประชุมนายอำเภอ ๑๘ อำเภอ ตำรวจ กอ.รมน.จ.กาฬสินธุ์ โดยย้ำในที่ประชุมกรณีไม้พะยุงในโรงเรียนคำไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี ถูกประเมินราคาขายราคาต่ำกว่าราคากลาง และถือเป็นการประมูลขายที่ฝ่าฝืนคำสั่งของทางจังหวัดที่ได้มีคำสั่งห้ามตัดไปแล้ว ในความเคลื่อนไหวในการสอบ ได้ตั้งคณะกรรมการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งทาง บพท.จ.ขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในเชิงลึกที่คาดว่าจะรู้ผลในเร็ววันนี้ ส่วน คดีไม้พะยุงของกลางหายที่หน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลอิฐี่อ สำนวนส่ง ป.ป.ช.กาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสำนวนของพนักงานสอบสวน สภ.โนนสูง อ.ยางตลาด

นายศุภศิษย์ กล่าวว่า เรื่องการลักลอบตัดไม้พะยุง ที่โรงเรียนห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก เหตุเกิดช่วงกลางดึกของวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนลักลอบตัดไม้พะยุง ถือเป็นเหตุที่ทำทนาย เพราะเป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวกฎหมาย จึงขอให้นายอำเภอ ๑๘ แห่ง เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง โดยให้ กำหนดผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันป้องกันด้วยการจัดเวรยามให้เข้มแข็งมากขึ้น ใน ๔ มาตรการคือ ๑.สั่งการฝ่ายปกครอง กำหนดผู้ใหญ่บ้าน ป่าไม้ คุมเข้ม จัดเวรยาม ถีขึ้น ๒.สำรวจ เพื่อลงทะเบียนไม้พะยุง และไม่มีค่าในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ ๓.เร่งติดตามขบวนการมอดไม้อย่างกระชั้นชิด และ๔.มีแนวทางให้ฝ่ายตำรวจ เรียบบุคคลในวงการค้าไม้ ทั้งนายหน้า แหล่งรับซื้อ มารายงานตัว เพื่อแยกน้ำ แยกเนื้อ ในการสืบสวนหาข่าวต่อไป นอกจากนี้จะได้ขอความร่วมมือไปยังธนากรักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ให้ทำบัญชีย้อนหลังการประมูลขายไม้โรงเรียน รวมไปถึงบัญชีการประมูลไม้พะยุงของกลางที่ผ่านมาเพื่อความโปร่งใสต่อไป